



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (สำนักงานสุขภาพเทศบาลเมือง ลพบุรี โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๕๒๒๘ โทรสาร ๐ ๒๐๐๒ ๘๕๕๖)

ที่ กท ๐๗๐๕/ ๑๐๓๑๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักอนามัยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๗๐๕/๑๐๓๑๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานเขตทราบ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักอนามัยขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ดังนี้

๑. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสำนักอนามัยได้สอบถามกองกฎหมาย กรมอนามัย ทราบว่า ไม่มีการเสนอกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งอีก ประกอบกับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเฟซบุ๊ก กองกฎหมาย กรมอนามัย แจ้งว่า ไม่มีการเสนอกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการกลับมาเปิดกิจการและสร้างรายได้ตามปกติ จึงยังไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ อีก

๒. หลังจากกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ้นผลใช้บังคับในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งรายใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตที่สิ้นอายุหรือการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป ผู้ประกอบกิจการต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ในส่วนของ...

๓. ในส่วนของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะกรณีการต่ออายุใบอนุญาตเท่านั้น ไม่รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร) สามารถดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสำนักงานเขตไม่สามารถเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขอได้ เว้นแต่การแสดงใบอนุญาตฉบับเดิมเพื่อขอชำระค่าธรรมเนียม และเมื่อผู้ประกอบกิจการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานเขตควรจัดทำแผนการตรวจสอบลักษณะสถานประกอบการประจำปี ซึ่งอาจตรวจสอบลักษณะก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหรือภายหลังการต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตทราบแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๗๐๔/ว ๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



shorturl.at/den89